



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14541

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 36.47 Ad Value: 32,823

PRValue (x3): 98,469

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม: จับตา...โรคใบร่วงยางพาราระบาด!



จับตา...โรคใบร่วงยางพาราระบาด!

เมื่อเร็วๆ นี้ ท่านประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) “ประพันธ์ บุญยกเกียรติ” ได้นำทีมลงได้สำรวจสวนยางพาราที่เป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่ พบว่ามีกระบาดกว่า 900,000 ไร่ จังหวัดที่หนักที่สุดก็คือ นครราชสีมา พบการระบาดถึง 720,000 ไร่

จริงๆแล้วโรคใบร่วงชนิดใหม่ดังกล่าว ไม่ได้ใหม่สำหรับประเทศไทยเสียทีเดียว เคยระบาดมาแล้วในปี 2562 ต่อเนื่องมาปี 2563 และเคยระบาดหนักมากๆ ในประเทศอินโดนีเซียมาก่อน มีสวนยางได้รับผลกระทบถึง 2.5 ล้านไร่ เยอะกว่าประเทศไทยหลายเท่า

ถ้าหากต้นยางต้นใดถูกโรคนี้อาจทำลายอย่างรุนแรงแล้วผลผลิตน้ำยางจะลดลง ถึงขั้นไม่มีน้ำยางเลย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ให้น้ำยางออกสู่ตลาดลดลง ราคาขยับเพิ่มขึ้นในปัจจุบันอย่างไรก็ตามแม้ราคาขยับเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเกษตรกรไม่มียางขายก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นจะต้องเร่งหาวิธีป้องกันและยับยั้งโรคนี้นี้ให้ได้

“กยท.จะต้องเร่งดำเนินการทำแผนงานระยะสั้นระยะยาว และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพโดยด่วนที่สุดอย่างช้าภายในเดือนพฤษภาคมหรือก่อนฤดูฝนที่เป็นฤดูที่เหมาะสมแก่การเติบโตของเชื้อโรค” ประธานกรรมการ กยท.กล่าวยืนยัน

การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ มีสาเหตุจากเชื้อรากลุ่ม

“โรคใบร่วงยางพารา ต้องยับยั้งให้ได้ก่อนพ.ค.นี้”

อากาศ
ได้พบมีลักษณะรอยช้ำก่อนข้างกลม ผิวใบด้านบนบริเวณเดียวกันสีเหลืองกลม ต่อมาจะเป็นแผลแห้ง เป็นสีสนิมขีด รูปร่างแผลก่อนข้างกลม อาจเจริญลุกลามซ้อน กันเป็นแผลขนาดใหญ่ ทำให้ใบร่วงที่สุด และอาจทำให้กิ่งแตกตายแห้งในที่สุด

การป้องกันกำจัด

1. ใ้ไปหมักมูลสัตว์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้น
2. หากพบมีอาการของโรคให้รีบใช้สารเคมีฉีดพ่นบำรุงต้น
3. ควบคุมพื้นที่ฉีดพ่น ได้แก่ ฝนมือ ไร่ร้างใหม่ วนนโคจรผลัดโรยใบสด เขตรอบโคนไร่ ไร่ที่มีใบร่วง ใบไม่ฝนบนมือ อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี 2 ครั้ง

บันทึกโรคใบร่วงยางพารา

Colletotrichum sp. และ Pestalotiopsis sp. บริเวณที่ระบาดหนักจะเป็นสวนยางพาราที่ปลูกบนภูเขาและมีความชื้นในอากาศสูง ซึ่งยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

วิธีสังเกตว่า ต้นยางพาราเป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่นี้หรือไม่นั้นดูง่าย ๆ จากใบ อาการเริ่มแรกได้ใบมีลักษณะรอยช้ำก่อนข้างกลม ผิวใบด้านบนบริเวณเดียวกันสีเหลืองกลม ระยะต่อมาเนื้อเยื่อบริเวณนี้เป็นแผลตายแห้งเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ และเป็นสีสนิมขีดรอบแผลไม่เป็นสีเหลือง รูปร่างแผลก่อนข้างกลมขนาดจำนวนจุดแผลบนแผ่นใบมีมากกว่า 1 แผลอาจเจริญลุกลามซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่ และใบจะร่วงในที่สุด อาจร่วงช้ำถึง 3 รอบต่อปี

ส่วนวิธีป้องกันง่ายที่สุดในตอนนี้คือใช้กระบวนการจัดการสวนที่ดี สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นยางพารา และสารการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด ซึ่ง กยท.ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่เอกสารความรู้เรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่ ตลอดจนแนวทางการป้องกันและกำจัดแจกจ่ายไปในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว

เกษตรกรชาวสวนยางสามารถติดต่อขอเอกสาร ได้ที่สำนักงานของ กยท.ที่อยู่ใกล้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ยังโชคดีที่การระบาดยังไม่กระจายทั่วไป เพราะยางเริ่มผลัดใบ เชื้อหยุดระบาดเนื่องจากไม่มีอาหาร และยังมีโรคที่พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่พบการระบาด แต่เกษตรกรก็ไม่ควร大意 ราคาขยับแนวโน้มเริ่มดีขึ้น ควรจะดูแลรักษาสวนยางให้ดี

หากเกษตรกรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและกำจัดแล้วเชื่อมั่นในการควบคุมโรคระบาดครั้งนี้ได้จะประสบผลสำเร็จแน่นอน...พี่น้อง!!!

รัฐศักดิ์ พลสิงห์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26062

หน้า: 17(ซ้าย)

Col.Inch: 20.88 Ad Value: 43,848

PRValue (x3): 131,544

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หาท่างแก้ปัญหาโรคใบร่วงในยางพารา

หาท่างแก้ปัญหาโรคใบร่วงในยางพารา

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขานุการ ศอ.บต. เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมหารือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบาดใบร่วงชนิดใหม่ ในยางพาราในพื้นที่ จชต. ว่า เป็นการร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบาดของใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่ จชต. ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งการหารือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางกรอบแนวทางและแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้น

ระยะกลาง และระยะยาว ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ การฟื้นฟูต้นยางพารา รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงปัญหาของโรคฯ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรครดังกล่าวทุกส่วนราชการมีความกังวลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และทุกส่วนราชการได้ร่วมบูรณาการเร่งให้เกิดรูปธรรมให้มากที่สุด ซึ่ง ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริมเชื่อมโยง เติมเต็มในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด เพราะยางพาราคือสาย

เลือด เส้นเลือด กระดูกสันหลังของชาวด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 8 แสนไร่ และในวันนี้เป็นการร่วมบูรณาการกำหนดทิศทางกรอบและแผนงาน/โครงการที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางต่าง ๆ แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ซึ่ง ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน เชื่อมโยงในการบูรณาการขับเคลื่อนดังกล่าว เพื่อนำข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

kaset1009.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:40

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.เทงบกว่า 700 ลบ.หนุนสหกรณ์แปลงใหญ่ยาง/ต้นมาตรการชะลอน้ำยางพาระบบเป้า 2 แสนตัน



หน้าแรก เกษตรพันธุ์ฯ ปศุสัตว์-ประมง ▾ วิศวกรรมเกษตร วิกิทำกิน ▾ นานาพรรณ เปิดหูเปิดตา ▾

หน้าแรก / ระบบบทความ / วิกิทำกิน / ช่วยคิด ช่วยทำ / กยท.เทงบกว่า 700 ลบ.หนุนสหกรณ์แปลงใหญ่ยาง/ต้นมาตรการชะลอน้ำยางพาระบบเป้า 2 แสนตัน

กยท.เทงบกว่า 700 ลบ.หนุนสหกรณ์แปลงใหญ่ยาง/ต้นมาตรการชะลอน้ำยางพาระบบเป้า 2 แสนตัน

หมวดหมู่: วิกิทำกิน ช่วยคิด ช่วยทำ © 18 February 2021 at 09:01 30 0



ก.เกษตรฯ - นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการ 18,095 ราย พื้นที่สวนยางกว่า 270,000 ไร่ มุ่งพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางสู่การเป็น Smart Farmer ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต / การเพิ่มผลผลิต / การพัฒนาคุณภาพ / การตลาด / การบริหารจัดการ โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ทั้งนี้ มีการกำหนดเป้าหมายให้มีโรงงานแปรรูปยางพาราครอบคลุมพื้นที่ทุกเขตของ กยท.ทั้ง 7 เขต วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 700 ล้านบาทต่อปี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

kaset1009.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:40

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.เทงบกว่า 700 ลบ.หนุนสหกรณ์แปลงใหญ่ยาง/ต้นมาตรการชะลอน้ำยางระบบเป้า 2 แสนตัน

ล่าสุด (4 ก.พ.64) คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางชั้นในรูปแบบเกษตรกรแปลงใหญ่ให้กับสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานน้ำยางชั้นของสถาบันเกษตรกรโรงงานเดียวที่รับซื้อน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นน้ำยางชั้น โดย กยท.สนับสนุนเงินอุดหนุนจากมาตรา 49 (3) วงเงินกว่า 31 ล้านบาท เพื่อใช้ขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต โดยหลังปรับปรุงโรงงานจะเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นจากเดิม 3 เท่าต่อวัน รองรับน้ำยางสดจากเกษตรกรในภูมิภาคได้มากขึ้น ซึ่งจะรับซื้อน้ำยางสดในราคาด้านตลาด เพื่อนำมาแปรรูปเป็นน้ำยางชั้นเก็บไว้ชะลอน้ำยางได้ ถือเป็นอีกวิธีบริหารจัดการน้ำยางสดในช่วงสถานการณ์ยางมีความผันผวน

นายถกรณ์ ธรรมวิรัตน์ ผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า กยท.พยายามกระตุ้นการดึงน้ำยางสดออกจากตลาด โดยดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำยางสด ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชะลอการขาย เก็บรวบรวมน้ำยางสดไว้รอจังหวะที่ตลาดมีความต้องการ เช่น ในฤดูปิดกรีตที่ราคาขยับสูงขึ้น หรืออยู่ในระดับราคาที่สถาบันเกษตรกรเห็นว่าเหมาะสมแล้วนำออกมาขาย ซึ่ง กยท.ได้จัดหาอุปกรณ์แท่งค้ำเก็บน้ำยางสดพร้อมสารเคมี เพื่อยืดระยะเวลาเก็บรักษาน้ำยางให้คงคุณภาพได้ 1-2 เดือน และสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนซื้อน้ำยางสดมาจัดเก็บตามมาตรการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายดึงน้ำยางออกจากตลาดได้กว่า 200,000 ตัน เบื้องต้นดำเนินการแล้วใน จ.นครศรีธรรมราช มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมและรับแท่งค้ำรวบรวมน้ำยางแล้วกว่า 90 ตัง และได้ดำเนินการเพิ่มเติมใน จ.ตรัง และ จ.พัทลุง

ผู้ว่าการ กยท.กล่าวถึงสถานการณ์ราคายาง ว่า ราคาขยับช่วงนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลจากปริมาณน้ำยางสดออกสู่ตลาดน้อยลง ปีจ้จยหลักมาจากฤดูปิดกรีตยาง ,พื้นที่สวนยางในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบนเข้าสู่ช่วงผลัดใบและหยุดกรีตแล้ว ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจยางของ กยท.พบว่า เดือนมกราคมที่ผ่านมา มีปริมาณผลผลิตน้ำยางออกสู่ตลาด 519,614 ตัน คาดเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณน้ำยางจะเหลือ 353,224 ตัน ลดลงร้อยละ 32 และจะลดต่อเนื่องไปจนถึงเมษายน ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคมถึงร้อยละ 80 ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผลผลิตน้ำยางในตลาดกำลังน้อยลง บวกกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นหลังเทศกาลตรุษจีน จึงสอดคล้องกับแนวโน้มราคาขยับขึ้นในทิศทางบวก ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

opt-news.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:53 Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.ขยายเวลาโครงการสินเชื่อ ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

OPT NEWS ONLINE



หน้าแรก

อปท. นิวส์

ข่าวสาร

ข่าวย้อนหลัง

วิดีโอ

ฉบับย้อนหลัง

สมัครสมาชิก



< ย้อนกลับ



กยท.ขยายเวลาโครงการสินเชื่อ ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

📅 18 ก.พ. 2564

กยท.เดินหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 25,000 ล้านบาท ขยายระยะเวลาถึงธันวาคม 2564 หวังดูดซับยางออกจากกระบอก

นางณพรรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจ เปิดเผยว่า กยท.ได้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการยาง ชื่นปลายน้ำ ในการขยายกำลังการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยางมือยางธรรมชาติโดยเป็นการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ และรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2559-2569) ซึ่งจะทำให้มีปริมาณการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น จากเดิม 60,000 ตัน/ปี เป็น 100,000 ตัน/ปี

รหัสข่าว: I-1210218001346

หน้า: 1/2

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

opt-news.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:53 Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.ขยายเวลาโครงการสินเชื่อ ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์

นางณพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายเวลาจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศ นำไปสู่การดูดซับยางออกจากระบบเกิดการขยายกำลังการผลิต การแปรรูปยาง ผลักดันราคายางให้สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ไม่ให้เกิดความผันผวน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร 02539 1576 ต่อ 301, 313 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

banmuang.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:31

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งวางแผนสู้โรคราใบร่วงระบาด ชีดเส้นตายยับยั้งให้ได้ก่อนพ.ค.นี้

บ้านเมือง

เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

Home การเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ ยานยนต์ บันเทิง กีฬา การศึกษา กทม-สาธารณสุข

สังคม-สตรี

กยท.เร่งวางแผนสู้โรคราใบร่วงระบาด ชีดเส้นตายยับยั้งให้ได้ก่อนพ.ค.นี้

ร่วมพลทสธ.ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 16.32 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

ถูกใจ

มีคนถูกใจ 1.2 แสน คน สมัครใช้งาน เพื่อดูสิ่งที่เพื่อนของคุณถูกใจ

“โรคราใบร่วงอย่างพารา ต้องยับยั้งให้ได้ก่อนพ.ค.นี้”

ลำดับอาการโรคราใบร่วงอย่างพารา

1. ใบมีลักษณะรอยช้ำต่อหน้าขากลม ผิวใบดำมพบบริเวณเดียวกับสีเหลืองกลม
2. ใบเป็นแผลตายแห้งสีส้มขีด รูปร่างแผลค่อนข้างกลม อาจเจริญลุกลามซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่
3. ใบร่วง และอาจทำให้กิ่งเล็กตายแห้ง
4. ปริหากหน้ายางลดลงอย่างต่อเนื่อง

วิธีการป้องกันและกำจัดโรค

1. ใส่ปุ๋ยบำรุงสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้น
2. หากพบมีอาการของโรคให้รีบใช้สารเคมีฉีดพ่นทรงพุ่ม
3. สารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นได้แก่ เบโนมิล โพรพิเนป แหนโดเซปตอโรธาโลลิล เฮกซาโตนาโซล โพรปีโตนาโซล ไทโอฟาเนต-เฮลิล ฉีดอย่างห้อย 2 ครั้ง/1-2 สัปดาห์

ประพิษฐ์ - บุญเกียรติ
ประธานกรรมการ กยท.

ใบที่ติดโรคราใบร่วงชนิดใหม่

ประธาน กยท.นำทีมลงพื้นที่ภาคใต้สำรวจสวนยางพาราโดนโรคราใบร่วงทำลาย กว่า900,000ไร่ โดยเฉพาะสวนยางตามเขตภูเขา มีความชื้นสูง ระบาดหนัก เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือยับยั้งโรคให้ได้ก่อนเดือนพฤษภาคมนี้ ย้ำที่น่องเกษตรกรให้หมั่นสังเกตรอยโรค



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

banmuang.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:31

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งวางแผนสู้โรคใบร่วงระบาด ชี้ต้นตายยับยั้งให้ได้ก่อนพ.ค.นี้



นายประพันธ์ บุตเยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจสวนยางพาราทางภาคใต้ของประเทศไทย พบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ มีสาเหตุจากเชื้อรากลุ่ม Colletotrichum sp. และ Pestalotiopsis sp. ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสตูลกว่า 900,000ไร่ บริเวณที่พบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่มากที่สุดคือ สวนยางพาราใน จ.นราธิวาส ราว 720,000ไร่ รองลงมาคือ จ.ยะลา โดยเฉพาะสวนยางพาราในเขตอำเภอรามัน และอำเภอบันนังสตา รวมพื้นที่สวนยางเสียหายกว่า 9 0,000ไร่ ในส่วนของปัตตานีและสตูลพบการระบาดของโรคประปราย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

banmuang.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:31

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งวางแผนสู้โรคใบร่วงระบาด ชีดเส้นตายยับยั้งให้ได้ก่อนพ.ค.นี้



สำหรับโรคใบร่วงชนิดใหม่ที่มีการระบาด ในประเทศอินโดนีเซียมาก่อน มีสวนยางได้รับความเสียหายไปกว่า 2.5 ล้านไร่ จากนั้นได้เข้ามาระบาดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2562 มีสวนยางได้รับผลกระทบ 700,000 ไร่ แต่ในครั้งนั้นต้นยางไทยยังแข็งแรงยังสามารถให้น้ำยางได้ อย่างไรก็ตามต่อมาในปี 2563-ปัจจุบัน มีการระบาดอีกครั้งกว่า 900,000 ไร่ดังกล่าว โดยครั้งนี้ยอดอ่อนยางโดนทำลาย ไม่สามารถให้น้ำยางได้ ทำให้น้ำยางสดจากจ.นราธิวาสลดลงจากตลาดกว่าครึ่งจากสถานการณ์ปกติ



“ในปีที่เราพบข้อสังเกตว่าบริเวณที่มีการแพร่ระบาดหนักเป็นสวนยางพาราที่ปลูกบนภูเขาและมีความชื้นในอากาศสูง ส่วนสวนยางในพื้นที่ราบมีการระบาดไม่รุนแรง ดังนั้นในขณะนี้ กยท.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เร่งคิดค้นแผนช่วยเหลือ รวมทั้งองค์ความรู้เพื่อยับยั้งโรคระบาดในพื้นที่ทั้ง 2 แบบดังกล่าว ในเบื้องต้นสามารถยับยั้งโรคได้โดยวิธีผสมผสานระหว่างสารชีวภัณฑ์ สารเคมี บวกกับกระบวนการจัดการสวนที่ดี” ประธานกรรมการ กยท.กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

banmuang.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:31

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งวางแผนสู้โรคใบร่วงระบาด ชีดเส้นตายยับยั้งให้ได้ก่อนพ.ค.นี้



ทั้งนี้ที่น่องเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องหมั่นสังเกตใบยางที่ร่วงว่ามีร่องรอยของโรคหรือไม่ หากมีแผลที่ใบยางแสดงว่าต้นยางติดเชื้อแล้ว ซึ่งขณะนี้กยท.ได้ดำเนินการเผยแพร่เอกสารเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่แจกจ่ายไปในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคให้พื้นที่ทั้งช่องทางวิทยุท้องถิ่น เสียงตามสาย ป้ายประกาศ เป็นต้น



"ในช่วงนี้ยางเริ่มผลัดใบ เชื้อหอยครระบาดเนื่องจากไม่มีอาหาร กยท.จะต้องเร่งดำเนินการทำแผนงานระงับยับยั้ง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ทั้ง 2 แบบอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพโดยด่วนที่สุด อย่างช้าภายในเดือน พฤษภาคมหรือก่อนฤดูฝนที่เป็นฤดูที่เหมาะสมแก่การเติบโตของเชื้อโรค เพื่อป้องกันพื้นที่ปลูกยางอีกกว่า 2 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 400,000บาทไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้จากความร่วมมือของหน่วยงานทุกฝ่าย กยท.มีความเชื่อมั่นในการควบคุมโรคระบาดครั้งนี้ได้ และยังถือว่าโชคดีที่พื้นที่ปลูกสวนยางพาราในภาคเหนือและภาคอีสานยังไม่พบรายงานรอยโรคใบร่วงชนิดใหม่แต่อย่างใด" นายประพันธ์กล่าว

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่



มีคนถูกใจ 1.2 แสน คน สมัครใช้งาน เพื่อดูสิ่งที่เพื่อนของคุณถูกใจ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

naewna.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:23

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : จับตา...โรคใบร่วงยางพาราระบาด!

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

🏠 [คอลัมน์](#) - [ข่าวเด่น](#) [พระราชสำนัก](#) [การเมือง](#) [โลกธุรกิจ](#) [อาชญากรรม](#) [กทม.](#) [ในประเทศ](#) [เกษตร](#) [ต่างประเทศ](#) [กีฬา](#) [ดู](#)

หน้าแรก / ในประเทศ

“โรคใบร่วงยางพารา ต้องยับยั้งให้ได้ก่อนพ.ค.นี้”

อาการ
ใต้ใบมีลักษณะรอยช้ำก่อนข้างกลม ผิวใบด้านบนบริเวณเดียวกันสีเหลืองกลม คือมักจะเป็นแผลตายแห้ง เป็นสีสนิมขีด รูปร่างแผลค่อนข้างกลม อาจเจริญลุกลามซ้อน กันเป็นแผลขนาดใหญ่ ทำให้ใบร่วงในที่สุด และอาจทำให้กิ่งเล็กตายแห้ง น้ำยางลดลง

การป้องกันกำจัด

1. ใส่ปุ๋ยบำรุงสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้น
2. หากพบมีอาการของโรคให้รีบใช้สารเคมีฉีดพ่นทรงพุ่ม
3. สารเคมีที่ใช้ฉีดพ่น ได้แก่ เบนโนมิล โพรพิเนป แมนโคเซป คลอโรไทลโลนีส เฮกซาคอนโซล โพรปีโคนาโซล ไทโอฟาเนต-เมทิล อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ 1-2 สัปดาห์

ประพันธ์ บุญเกียรติ
ประธานกรรรมการ กทก.

ใบที่ติดโรคใบร่วงชนิดใหม่

สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : จับตา...โรคใบร่วงยางพาราระบาด!

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม

Tweet ติดตามเนื้อหา

👍 ถูกใจ 4.6 แสน



เมื่อเร็วๆนี้ ท่านประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย(กทท.)“ประพันธ์ บุญเกียรติ” ได้นำทีมลงเ้าสำรวจสวนยางพาราที่เป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่ พบว่ามีการระบาดกว่า 900,000 ไร่ จังหวัดที่หนักที่สุดก็คือ นครราชสีมา พบการระบาดถึง 720,000 ไร่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

naewna.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:23

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : จับตา...โรคใบร่วงยางพาราระบาด!

จริงๆที่แล้วโรคใบร่วงชนิดใหม่ดังกล่าว ไม่ได้ใหม่สำหรับประเทศไทยเสียทีเดียว เคยระบาดมาแล้วในปี 2562 ต่อเนื่องมาปี 2563 และเคยระบาดหนักมากๆ ในประเทศอินโดนีเซียมาก่อน มีสวนยางได้รับผลกระทบถึง 2.5 ล้านไร่ เยอะกว่าประเทศไทยหลายเท่า

ถ้าหากต้นยางต้นใดถูกโรคนี้เข้าทำลายอย่างรุนแรงแล้ว ผลผลิตน้ำยางจะลดลง ถึงขั้นไม่มีน้ำยางเลย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำยางออกสู่ตลาดลดลง ราคาขยับจึงเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแม้ราคาขยับสูงขึ้นไป แต่ถ้าเกษตรกรไม่มียางขายก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นจะต้องเร่งหาวิธีป้องกันและยับยั้งโรคนี้ให้ได้

"กยท.จะต้องเร่งดำเนินการทำแผนงานระยะสั้นระยะยาว และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพโดยด่วนที่สุดอย่างซ้ำภายในเดือนพฤษภาคมหรือก่อนฤดูฝนที่เป็นฤดูที่เหมาะสมแก่การเติบโตของเชื้อโรค" ประธานกรรมการ กยท.กล่าวยืนยัน

การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ มีสาเหตุจากเชื้อรากลุ่ม Colletotrichum sp. และ Pestalotiopsis sp. บริเวณที่ระบาดหนักจะเป็นสวนยางพาราที่ปลูกบนภูเขาและมีความชื้นในอากาศสูง ซึ่งยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

วิธีสังเกตว่า ต้นยางพาราเป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่นี้หรือไม่นั้น ดูง่ายๆ จากใบ อาการเริ่มแรกได้ใบมีลักษณะรอยขีดค่อนข้างกลม ผิวใบด้านบนบริเวณเดียวกันสีเหลืองกลม ระยะต่อมาเนื้อเยื่อบริเวณนี้เป็นผลตายแห้งเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ และเป็นสีส้มขีดรอบแผลไม่เป็นสีเหลือง รูปร่างแผลค่อนข้างกลมขนาดจำนวนจุดแผลบนแผ่นใบมีมากกว่า 1 แผล อาจเจริญลุกลามซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่ และใบจะร่วงในที่สุด อาจจะร่วงซ้ำถึง 3 รอบต่อปี

ส่วนวิธีป้องกันง่ายที่สุดในตอนนี้เป็นคือใช้กระบวนการจัดการสวนที่ดี สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นยางพารา และสารการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด ซึ่ง กยท.ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่เอกสารความรู้เรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่ ตลอดจนแนวทางการป้องกันและกำจัดแจกจ่ายในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว

เกษตรกรชาวสวนยางสามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่สำนักงานของ กยท.ที่อยู่ใกล้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ยังโชคดีที่การระบาดยังไม่กระจายทั่วไป เพราะยางเริ่มผลัดใบ เชื้อหยุดระบาดเนื่องจากไม่มีอาหาร และยังโชคดีที่พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ภาคกลางภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่พบการระบาด แต่เกษตรกรก็ไม่ควร大意 ราคาขยับแนวโน้มเริ่มดีขึ้น ควรจะดูแลรักษาสวนยางให้ดี

หากเกษตรกรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและกำจัดแล้ว เชื่อมั่นในการควบคุมโรคระบาดครั้งนี้ได้จะประสบผลสำเร็จแน่นอน...พี่น้อง!!!

รัฐศักดิ์ พลสิงห์

Tweet ติดตามแนวทาง

